



Mastery
 เป็นนายตนเอง



Originality
 สร้างสิ่งใหม่



People Centered
 ใส่ใจประชาชน



Humility
 ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. กล่าวว่า การเตรียมเปิดตัวน้ำมันกัญชาเกรดทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม เป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนสอบถามผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า มีการเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานหนึ่งที่บอกว่า เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะสามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 8,000 บาท ตนได้ตอบไปทางเฟซบุ๊กแล้วว่า สธ. ไม่มีการอบรมอะไรที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และประชาชนยังไม่สามารถปลูกได้</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รพ.สธ. กล่าวในงาน BANGKOK POST FORUM 2019 ว่า เรื่องกัญชาเสรี มีวัตถุประสงค์ให้ใช้ทางการแพทย์รักษาโรคเท่านั้น โดยภายในสัปดาห์นี้ จะลงนามกับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ให้ใช้สารสกัดจากกัญชารักษาผู้ป่วยได้ เนื่องจากที่ผ่านมาผลการศึกษาศาสตร์จากกัญชามีผลกับการรักษาโรคให้มีอาการดีขึ้น ถึงแม้ว่าบางกรณีไม่ได้รักษาโรคให้หาย แต่ช่วยบรรเทาอาการป่วยของคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>-เสนอบทความ โดย พวงชมพู ประเสริฐ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่สธ.เริ่มมีการขยับเพื่อนำ "กัญชา" มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเดือนส.ค.2562 จะเริ่มมีทยอยเปิดให้บริการรักษาโรคด้วย "น้ำมันกัญชา" ในรพ.สังกัดสธ. ซึ่งจะเป็นการเริ่มนำร่องใน รพ.ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการรักษา โดยระยะต้นจะให้บริการใน 12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 1 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะมี ความชัดเจนในวันที่ 7 ส.ค.2562 หากมองในแง่ความต้องการของประชาชน ปัจจุบันมีการใช้แบบ "ใต้ดิน" อยู่จำนวนไม่น้อย ส่วนตัวเลขการแจ้งครอบครองกัญชากับ อย. ประมาณ 2.1 หมื่นคน และจำนวนผู้ป่วยที่เดิมรับน้ำมันกัญชาจากเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อีกราว 4 หมื่นคน ที่ สธ. จะต้องให้บริการแทน ในช่วงที่ อ.เดชา ยังไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ ผศ.นพ.ปตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณการว่า มีประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ราว 6 ล้านคน โดยดูจากสถิติผู้ป่วยโรคต่างๆ ของประเทศไทยที่น่าจะใช้ใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาได้ แยกเป็นปลอกหุ้มประสาท 1,300 คน พาร์กินสัน 1.7 แสนคน ลมชัก 4.75 แสนคน มะเร็ง 2.5 แสนคน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 4.6 แสนคน อัลไซเมอร์ 9.3 แสนคน และ ปวดประสาท 4 ล้านคน ต้องย้ำว่าโรคต่างๆ ดังกล่าวมียาแผนปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานรักษาได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะต้องใช้น้ำมันกัญชาในการรักษา จะต้องใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ตามการวินิจฉัยของแพทย์เท่านั้น สิ่งที่ต้องสื่อสารกับประชาชนให้ชัดเจนคือ "กัญชา" ไม่ใช่ยาครอบจักรวาล ในคำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ออกโดยกรมการแพทย์ ระบุโรคที่สามารถใช้รักษาได้โดยมีงานวิจัยทางวิชาการชัดเจนว่าได้ผลมีเพียง 4 โรค ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง และภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล และไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น ส่วนอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสัน ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และผู้ป่วยระดับประคองน่าจะได้ประโยชน์ มีงานวิจัยอยู่บ้างแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม ส่วนมะเร็งจัดอยู่ในกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์ ต้องวิจัยเพิ่ม</p> <p>สำหรับระบบบริการสาธารณสุขที่จะรองรับ ปัจจุบันมีแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์สามารถสั่งใช้และจ่ายน้ำมันกัญชาจำนวนมาก ทว่า รพ. ที่จะเปิดให้บริการรักษาได้นั้นต้องมีครบ 3 องค์ประกอบ คือ แพทย์เภสัชกร ผ่านการอบรม และ รพ.ขึ้นทะเบียนจาก อย.ให้เป็นสถานพยาบาลที่สามารถสั่งจ่ายกัญชาได้</p> <p>ผศ.พญ.สุตา วรรณประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำว่า คนไข้ที่มียาใช้ประจำตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาชนิดใด หากใช้สารสกัดน้ำมันกัญชาด้วย จะต้องแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ให้ชัดเจน เพื่อที่แพทย์จะได้ระวังในการรักษา เพราะน้ำมันกัญชามีผลข้างเคียงในการที่จะเพิ่มฤทธิ์ให้ยาบางตัวที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำ เช่น ยาวาร์ฟารินลิน ยา ความดัน ยาแก้นชัก และยาลดไขมัน ลืมเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ในการใช้ จะต้องทราบว่าแต่ละโรคต้องการสารออกฤทธิ์ทั้ง ที่เอชซีและซีบีดีในกัญชาต่างกัน เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ ต้องทราบปริมาณสารออกฤทธิ์ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>ชัดเจน มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน และกัญชาจะมีผลข้างเคียงทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น ตาแดง คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว วิงเวียน คลิบเคลิ้ม เห็นภาพหลอน ซึมลง ไม้รู้สึกตัว บางรายอาจมีชักได้เป็นต้น ทั้งนี้ รพ.จำเป็นต้องระวังที่จะต้องระบบเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อัย. อธิบายว่า การเฝ้าระวังผลข้างเคียง จะใช้แนวทางเดียวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้ยาอื่น ๆ โดย รพ.จะต้องมีระบบการติดตามและคุ้มครองประชาชน แพทย์ เกสัชกรทั้งในภาครัฐและเอกชน จะต้องรายงาน อัย. แต่กัญชาจะเพิ่มเติมพิเศษด้วยการเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเป็นผู้รายงานผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้เอง ผ่านระบบ เว็บไซต์ของ อัย. จะได้ทราบแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนำมาใช้ดูแลความปลอดภัยของประชาชน</p> <p>สิ่งที่น่ากังวลไม่น้อยคือความเพียงพอของผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา ที่จะมาใช้ส่งจ่ายใน รพ. เบื้องต้นจะนำ มาจาก 2 แหล่งผลิตหลัก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่จะส่งมอบล็อตแรกให้กับสธ.ในวันที่ 7 ส.ค.2562 จำนวน 6,500 ขวด และจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ในเดือนส.ค.ราว 8,000-9,000ขวด</p> <p>-เสนอ สกู๊ข่าวภาคค่ำ ทางช่อง mcot เรื่อง ปลดล็อกกัญชา ตัดล็อกกัญชา ตอน 1 โดยนำเสนอเกี่ยวกับ คลินิกกัญชา แห่งแรกของไทย ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี ที่จ่ายสารสกัดน้ำมันกัญชาแบบสาร CBD ออยล์ แก่ผู้ป่วย ลมชักและพาร์กินสัน ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่ากัญชาบรรเทาอาการได้ เดือนมิ.ย.มีผู้ป่วยรับไป 12 คน มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ ยาตลอด 1 เดือน พบว่ามีอาการดีขึ้น และยังไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยา ทำให้การเปิดรับยาครั้งที่ 2 มีผู้ป่วยใหม่ มารอจำนวนมาก ปัจจุบันมีเพียง 100 ขวดเท่านั้น ส่วนน้ำมันกัญชาจากแพทย์พื้นบ้านสูตรต่างๆ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ ผลิต เพราะต้องขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขก่อน ทั้งนี้ผู้ป่วยที่สนใจใช้น้ำมันกัญชาเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วยมะเร็ง ในขณะที่ยังไม่งานวิจัยยืนยันชัดเจนว่า กัญชาทำลายเซลล์มะเร็งได้ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ทนทุกข์ทรมาน ยังคงต้องพึ่งพา น้ำมันกัญชาจากผู้ผลิตใต้ดิน ที่ยังไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัย</p>
มติชน	<p>นโยบาย รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กล่าวถึง สธ.ได้ยกระดับสถานีอนามัยเกือบ 9,000 แห่งทั่วประเทศเป็นรพ.สต. และกระทรวงอยู่ระหว่างทำแผนเพื่อให้สามารถบรรจุ แพทย์ พยาบาล ให้เพียงพอกับความต้องการคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2564 รวมทั้งให้มีการนำระบบไอทีดิจิทัลเข้ามา ใช้ในการบริการทางการแพทย์มากขึ้น เช่น ระบบบัตรคิวนัดก่อน และเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ ไว้ใน ระบบออนไลน์เพื่อความสะดวก นอกจากนี้จะมีการเชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลกับร้านขายยาในระบบที่มีกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล หลังจากพบแพทย์เสร็จสามารถไปซื้อยาตามคำสั่งหมอที่ร้านขายยา ใกล้บ้านได้ ทั้งนี้ เครือข่ายร้านขายยาเหล่านี้ยังสามารถติดตามอาการของผู้ป่วยได้ รวมทั้งจะยกระดับ อสม. เพื่อให้การบริการที่ดีแก่พี่น้องประชาชนทุกคน นอกจากนี้ในการดำเนินนโยบายจะใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการของบประมาณเพิ่มมีความยากลำบาก</p> <p>ส่วนนโยบายกัญชาเสรีที่ทางพรรคภูมิใจไทยใช้เป็นการหาเสียง ก่อนหน้านั้นทางการแพทย์ได้มีการศึกษาไว้อยู่แล้ว ทั้ง สธ.และสถาบันทางการแพทย์ เพราะทุกคนเห็นว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ายา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการวิจัยที่พิสูจน์สารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถจ่ายยาได้โดยแพทย์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมีการผลิตสารสกัดจากกัญชา ไม่ต้อง กังวลเรื่องสารปนเปื้อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ Nationtv. Workpointnews สำนักข่าวไทย ช่อง 9 NBT ThaiPBS</p>	<p>บอร์ด สปสช.แนลลดความแออัดในรพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะ บอร์ด สปสช. เข้าร่วมการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษา รมว.สธ. โดยนายอนุทิน กล่าวว่า จะสนับสนุนภารกิจของ สปสช. อย่างสุดความสามารถ มั่นใจว่าจะสามารถทำงาน ร่วมกับบุคลากรของ สปสช.ได้ นอกจากนี้นายอนุทินฝากนโยบาย 3 เรื่อง คือ 1.ภายใน 1 ปีจะพัฒนาห้องฉุกเฉิน ครั้งใหญ่ใน รพ.ประจำจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย 2.ข้อมูลสุขภาพประชาชน จะต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ และ 3.การลดความแออัดของ รพ. ด้วยการมอบให้ร้านขายยาจ่ายยาแทน โรงพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาหกรอคิวนาน โดยการจ่ายยาเน้นยาไม่อันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ เป็นยาสำหรับโรค พื้นฐานที่อยู่ใบบัญชียาหลัก มีความปลอดภัย ส่วนเรื่องงบประมาณอาจเป็นในลักษณะจ่ายผ่านรพ.จากนั้นส่งต่อไปร้านขายยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สปริงส์นิวส์</p> <p>เว็บไซต์โพสทูเดย์ Workpointnews</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ทาง สปสช. ได้ร่วมกับสภาเภสัชกร นำร่องจ่ายยาในร้านขายยาไปแล้วกว่า 4 เดือน ในร้านขายยาชุมชนอบอุ่น นำร่อง 36 แห่ง กระจายทั่ว กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผล</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า จะเข้ามาช่วยรมว.สธ.ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีการแบ่งพรรคการเมือง ในเรื่องลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการให้ไปรับยาที่ร้านยานั้น เป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชน เน้นคงคุณภาพรักษามาตรฐาน โดยจะมีการคุยรายละเอียด หากจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายก็จะรีบดำเนินการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า ตนมีความรู้เรื่องระบบประกันสุขภาพ หากเป็นประโยชน์ ก็พร้อมใช้ความรู้ของตนช่วยเหลือสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2544 มาถึงวันนี้ เปลี่ยนไปมาก แต่มองเชิงบวกว่าสามารถรับมือได้ ตังมั่นว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนาให้ระบบประกันสุขภาพไปถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สปสช.จัดระบบดูแลโรคหายาก</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุม บอร์ด สปสช. ซึ่งมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เป็นประธาน รับทราบข้อเสนอแนวทางจัดระบบดูแล “ผู้ป่วยโรคหายาก” จัดตั้ง “คณะทำงานพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาโรคหายาก” ภายใต้คณะกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตฯ ขึ้น โดยมี รศ.นพ.เชิดชัย นพมติจารีสเลิศ รองผอ.รพ.ศิริราช เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนดูแล และได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้บอร์ด สปสช. มีข้อเสนอให้ สปสช.ร่วมกับสธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาความร่วมมือของระบบบริการทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยบริการรองรับ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มีบัญชียาสำหรับโรคหายากโดยเฉพาะ รวมถึงการจัดการในการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ได้เสนอให้ สปสช. ร่วมกับ สวรส. สมาคมเวชพันธุศาสตร์ เครือข่ายเวชพันธุศาสตร์ มูลนิธิผู้ป่วยโรคหายากและเครือข่ายพัฒนาระบบการลงทะเบียนและจัดทำฐานข้อมูลโรคหายากระดับชาติ</p> <p>ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า กรณีของกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากที่มีความซับซ้อนในการจัดการ ตั้งแต่การกำหนดนิยาม รายการโรคหายากที่ไม่ชัดเจน ผู้ป่วยมีจำนวนน้อย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยบริการยังมีจำกัด การเข้าถึงการรักษาและยา เป็นต้น นำมาสู่การจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลรักษาโรคหายากอย่างเป็นทางการ และคณะทำงานฯ จะได้จัดทำรายละเอียดตามกรอบข้อเสนอในวันนี้ เพื่อนำเสนอต่อบอร์ด สปสช. พิจารณาต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เสนอชื่อที่ปรึกษารมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. เปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม. วันที่ 6 ส.ค. เตรียมเสนอชื่อผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประกอบด้วย นางโยนงนต์ ทิมสุวรรณ , นายพลพีร์ สุวรรณฉวี และ นพ.สำเร็จ แหงกระโทก ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, รองเลขาธิการรองนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้ช่วยรมว.สาธารณสุข ตามลำดับ สำหรับการแบ่งงาน สธ. มอบหมาย นายธาดิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กำกับดูแลกรมอนามัย , กรมการแพทย์, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.), กรมสุขภาพจิต และดูแลงานด้านกฎหมาย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ เทียบท่าหน้า 3</p>	<p>เลขานุการรมว.สาธารณสุข</p> <p>-กล่าวว่า วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ หรือ หมอแม้ง อดีต ส.ส.สระบุรี ที่แม้จะไม่ได้รับตำแหน่งผู้แทนฯ แต่ด้วยความที่เป็นคนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เลยยกเก้าอี้ตำแหน่งเลขานุการรมว.สาธารณสุข ปลอดภัย วันแรกที่เข้าทำงานในสธ.ก็มีความปลื้มใจเพราะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างดี ขออาสาเป็นคนประสานงานรับมอบนโยบายจาก รมต. เพื่อมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และยังแอบเขินเมื่อมีคนเรียก “เลขาแม้ง” “หมอแม้ง” แต่ตัวตนยังเป็น “ส.ส.แม้ง” ของประชาชน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ Nationtv.</p>	<p>รมช.สธ.ตรวจเยี่ยมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 6 ขึ้น ชมรพ.สมุทรปราการ มีการดำเนินงานที่ได้ผลเป็นรูปธรรมได้นำแนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ลดการใช้กระดาษ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี Block Chain มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วย มีระบบรักษาความปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรพ.สมุทรปราการกับรพ.ชุมชน 5 แห่ง และรพ.สต.อีก 71 แห่ง โดยผู้ป่วยถือกุญแจข้อมูลของตนเอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และเป็นผู้ให้สิทธิ์กับแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย ระบบการส่งต่อมีประสิทธิภาพ แพทย์ได้รับข้อมูลการรักษาถูกต้อง และยังประยุกต์ใช้ Telepharmacy ส่งยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงสั่งพิมพ์ และสั่งยาจากรพ.ได้ที่ รพ.สต. โดยมีสม.เป็นคนซักประวัติ และให้ข้อมูลบริการผู้ป่วยถึงบ้าน ประชาชนเข้าถึงการรักษา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดความแออัดของโรงพยาบาลสมุทรปราการ สามารถลดขั้นตอนบริการได้เกือบ 4 เท่าตัว</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีรวบรวมเอี่ยวค่ายาลดความอ้วน ว่าได้สั่งให้ อย. ดำเนินการให้เต็มที่</p> <p>ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบมีคลินิกที่กระทำความผิดทั้งสิ้น 6 แห่ง ทั้งหมดอยู่ในต่างจังหวัด ดังนั้น อย.จึงรวบรวมข้อมูลส่งรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ไปให้ สบส. เพื่อให้ประสานงานกับสสจ.เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลินิกทั้ง 6 แห่งต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อย.ได้ระงับการจ่ายยาให้กับคลินิกที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 แห่งแล้ว และยังจะส่งข้อมูลของแพทย์ทั้ง 5 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับทางแพทยสภาภายในสัปดาห์นี้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน Nationtv กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สั่งสอบปมรพ.ขาดยา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กรณีชาวบ้าน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องให้ย้าย นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่อนุมัติให้รพ. กมลาไสยจัดซื้อยาจนส่งผลให้ผู้ป่วย ไม่มียาและต้องไปยืมยาจากเพื่อนบ้านมากิน ขณะนี้การจ่ายยาให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ส่วนเรื่องของการสืบหาข้อเท็จจริง นำไปสู่การที่ชาวบ้านรวมตัวขับไล่ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ออกจากตำแหน่งขอเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้ทีมผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร ก่อนให้นำผลตรวจสอบมารายงานต่อคณะผู้บริหาร สธ. ในวันที่ 6 สิงหาคม ขณะเดียวกันยังได้สั่งการให้มีการจัดยาให้เพียงพอต่อประชาชน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยขอยืนยันว่าได้ให้งบประมาณในการจัดซื้อยาให้กับทางพื้นที่ไปแล้ว ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากพบมีมูลความผิดจะตั้งคณะกรรมการสอบจริยธรรมตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านและผู้ป่วยใน ต.โคกสมบурณ์ และ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย รวมตัวเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีรพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบปัญหาการสั่งซื้อยาของรพ.กมลาไสยยังไม่แล้วเสร็จ จนทำให้รพ.ไม่สามารถสั่งซื้อยาจากบริษัทได้ นำไปสู่การขาดยาประชาชนอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจนต้องยืมยากันกิน</p> <p>นายทองดี บุญแสงสี อายุ 63 ปี หนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวาน กล่าวว่า ตนได้รับยารักษาไม่ครบ ซึ่งทางโรงพยาบาลบอกว่าสั่งซื้อยาไม่ได้และขอติดค้างไว้ก่อน หากยืมมาจากโรงพยาบาลอื่นมาได้ จะนัดให้มาเอาวันหลัง ทำให้ตนต้องไปยืมยาเพื่อนบ้านที่ป่วยโรคเบาหวานด้วยกันมากิน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้ผลหรือไม่ เพราะคนที่ตนไปยืมยานั้นเพิ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานมาไม่กี่ปี ส่วนตนป่วยมาหลายปีแล้ว จึงไม่ทราบว่ายาก็แพทย์สั่งจ่ายนั้นเป็นตัวยาเดียวกันหรือไม่</p> <p>ด้านนายคงเดช เฉิดสถิต ส.จ.เขตอำเภอกมลาไสย ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ปัญหานี้ถูกปล่อยเรื้อรังมานานแล้ว โดยไม่ได้รับการแก้ไข จนปัจจุบันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งไปยัง รพ.สต. และชาวบ้านขาดยา ต้องยืมกันกิน เพราะโรงพยาบาลสั่งซื้อยาไม่ได้ เนื่องจากเอกสารและความคืบหน้าการตรวจสอบการสั่งซื้อยาถูกต้องเรื่องไว้ หากปล่อยให้ปัญหานี้ยืดเยื้อออกไปนานๆ จะกระทบต่อการรักษาโรคและภาวะร่างกายได้ เพราะผู้ป่วยแต่ละคน โดยเฉพาะโรคเรื้อรังเบาหวานและความดัน รวมทั้งโรคไตนั้นมีสภาพร่างกาย อาการของโรคแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่กลับต้องมายืมยากัน</p> <p>อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารจากทางรพ.กมลาไสย พบว่า มีรายการที่ รพ.ยืมยาชนิดต่างๆ หลายร้อยรายการจากโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดเดียวกัน รวม 9 แห่ง และบันทึกรายการยืมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นใช้ในการรักษาผู้ป่วยอีกหลายรายการ รวมทั้งรายชื่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค้างยา ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2562 อีกหลายร้อยคน ซึ่งเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลประสบปัญหาการสั่งซื้อยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยไม่ครบ</p> <p>ทั้งนี้ จากข้อมูลทราบว่าก่อนหน้านี้รพ.กมลาไสยได้รับงบประมาณการจัดซื้อยาปีละกว่า 30 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการยกยอดเงินจำนวนกว่า 5 ล้านบาท จนทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ป.ป.ท.เขต 4 เข้ามาตรวจสอบ ประกอบกับการตรวจพบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ทางรพ. กมลลาไสยเป็นหนี้ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอื่น ๆ รวมทั้งหมดกว่า 80 ล้านบาท
มติชน โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ข่าวสด เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ ทีวีช่อง 5	<p>ไขพะโล้บูด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นำไขพะโล้บูดมาล้างน้ำ แล้วนำกลับมาต้มใหม่ให้นักเรียนรับประทานในโครงการอาหารกลางวันนั้น</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนจะต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมก่อนนำมาปรุงอาหารให้แก่เด็ก โดยอาหารจะต้องพร้อมรับประทาน หรือพร้อมเสิร์ฟทันที ไม่ควรปรุงอาหารค้างไว้เป็นระยะเวลานาน หรือปรุงอาหารค้างคืน เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยค่อนข้างร้อนจัด จะทำให้อาหารเสียหรือบูดได้ง่าย การเสิร์ฟอาหารให้แก่เด็กนักเรียนวันต่อวัน จึงเป็นวิธีการป้องกันอาหารเสียได้ดีที่สุด เมนูไขพะโล้เป็นเมนูโปรดของเด็ก ซึ่งในไขและเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ทำให้เด็กได้คุณค่าทางโภชนาการ ที่ผ่านมารกรมฯ ได้จัดทำเมนูอาหารที่เหมาะสมถูกหลักโภชนาการ 7 ชุดเมนู ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีทางเลือกในการจัดเมนูอาหารกลางวันเด็กมากขึ้น แนะนำในการสังเกตอาหารบูดว่า 1.ให้สังเกตจากกลิ่นของอาหาร หากมีกลิ่นที่แปลกไปให้สันนิษฐานว่าเป็นอาหารบูด 2.สังเกตหน้าตาอาหารเปลี่ยนไป เช่น มีฟองอากาศเล็กๆ ลอยอยู่บนอาหาร และ 3.เมื่อตักชิมคำแรก หากสัมผัสถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปหรือมีรสสัมผัสผิดปกติให้รีบแจ้งคุณครูทันที</p>
มติชน Workpoint ไทยรัฐออนไลน์	<p>สัปดาห์นมแม่โลก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด “Empower Parents Enable Breastfeeding เสริมพลังพ่อแม่ เพื่อ นมแม่ยั่งยืน” จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ในปี 2559 พบว่ามีทารกไทยเพียงร้อยละ 40 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรก หลังคลอด และเพียงร้อยละ 23 ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวนในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และมีทารกเพียงร้อยละ 13 ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี โดยภายในปี 2568 สธ.ตั้งเป้าหมายให้อัตราการกินนมแม่อย่างเดียวยุทธการอายุต่ำกว่า 6 เดือน เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 50 สอดคล้องกับเป้าหมายโลกที่ทุกประเทศตั้งไว้ร่วมกันเมื่อปี 2555 กรมฯแนะนำเทคนิคสำคัญ คือ 3 ดุด ได้แก่ 1) ดุดเร็ว ให้ลูกดูดนมทันทีหลังคลอด ภายใน 1 ชั่วโมง 2) ดุดบ่อย ให้ลูกดูดนมอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมง 3) ดุดถูกวิธี ให้ลูกดูดนมจากอกแม่อย่างถูกวิธี และในแต่ละครั้งควรให้ลูกดูดนมให้เกลี้ยงเต้า เพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมใหม่ของคุณแม่ให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกน้อยอีกด้วย</p>
ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์	<p>เทรนด์ออกกำลังกายใหม่'คีตะมวยไทย'</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมอนามัยจัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเปิดให้ประชาชน ชมรมออกกำลังกาย ชมรมกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ http://activefam.anamai.moph.go.th และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อร่วมสถิติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ นอกจากนี้ โครงการยังใช้ “คีตะมวยไทย” 10 ท่า มาเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ</p>
ข่าวสด มติชน สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์	<p>โรคคางทูม</p> <p>- เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ระบุว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคคางทูมในประเทศไทย ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 27 ก.ค. 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 1,466 ราย ไม่พบ ผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี และพบมากในกลุ่มนักเรียนร้อยละ 39.6 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบรายงานการระบาดในค่ายทหารและรร.</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคคางทูมเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัสน้ำลายของผู้ป่วย อาการของโรคเริ่มจากมีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตามตัว จากนั้น จะมีอาการเจ็บบริเวณหน้าหูและขากรรไกร และมีต่อมน้ำลายข้างกกหูโตขึ้น มีอาการเจ็บบริเวณแก้มและหู รักษาตามอาการ ควรมีการแยกผู้ป่วยประมาณ 10 วัน หลังจากเริ่มมีต่อมน้ำลายโต และควรหยุดไปรร. หรือหยุดงาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ วิธีป้องกัน คือฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กเล็กควรรับวัคซีนป้องกันโรค 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และให้ซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน</p>
ข่าวสด	<p>กระเป๋านักเรียนส่งผลการเจริญเติบโต</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าเด็กไทยวัยประถมแบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเด็ก ซึ่งโดยปกติเด็กควรสะพายกระเป๋านักเรียนน้ำหนักไม่เกิน 10-20 %</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ของน้ำหนักตัวเด็ก การที่แบกกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหนักและนาน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างร่างกายและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกระเป๋ามีน้ำหนักเกิน หรือต้องแบกเป็นเวลานาน ควรเปลี่ยนจากกระเป๋าแขนหลังเป็นกระเป๋าลาก เพื่อป้องกันการปวดหลัง แนะนำให้ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 10-13 ปี หากกระดูกสันหลังผิดรูป ไหล่สูงต่ำไม่เท่ากันควรพาเด็กมาพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันและให้การรักษาต่อไป
สยามรัฐ	<p>อาการหูอักเสบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การอักเสบของหูชั้นนอกคือใบหูและรูหู มักเกิดจากแคะหู ทำให้เกิดแผล จนอักเสบตามมา จะปวดหู รูหูบวม มีน้ำไหลจากหู ได้ยินลดลง รักษาให้หายขาดได้ ใน 1-2 สัปดาห์ ขณะที่หูชั้นกลางอักเสบ พบมากในเด็กเล็กและวัยเรียน และมักพบร่วมกับเป็นหวัด เด็กจะมีไข้ ปวดหู กินอาหารได้น้อย ซึม ได้ยินลดลงและอาจมีน้ำหนองไหลจากหู การติดเชื้ออาจลามเข้าหูชั้นใน ทำให้สูญเสียการได้ยินและเยื่อแก้วหูทะลุถาวรได้ - นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า เมื่อสงสัยว่าหูอักเสบ ควรปรึกษาแพทย์ กรณีเด็กเล็ก อาจให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการใกล้ชิด และให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดดำ วิธีการป้องกันคือ งดใช้ไม้แคะหูไม่หยอดน้ำหรือสารใดๆ เข้าหู
เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ CM108 กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์cm365days เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>งานGreen Life Eat Organic</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดงาน Green Life Eat Organic & Lanna Herb 2019 ครั้งแรกที่เชียงใหม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามจากผู้ประกอบการ ตลาดนัดนวัตกรรมโมเดลเกษตรอินทรีย์ เมนูอาหารสุขภาพออร์แกนิกส์โตลิฟชั่น ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั่งตรงสดจากฟาร์มทั่วประเทศ การประกวดเมล็ดข้าวพันธุ์ดี 2019 นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายและสัมผัสกับการนวดเพื่อสุขภาพ โดยคลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่า งานจัดขึ้นวันที่ 9-12 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ไทยรัฐ	<p>โฆษณาสินค้าต้องห้าม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอภาพข่าว พบโฆษณาสินค้าต้องห้าม ไม่มี อย. ที่เน้นสรรพคุณทำให้วัยะเพศชายแข็งแรง ยาที่ทำให้มีความรู้สึกทางเพศ รวมทั้งเว็บโป๊ และเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ มีการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ และเฟซบุ๊ก เผยแพร่อย่างมาก ซึ่งเยาวชนสามารถเข้าถึงได้เพียงแค่พิมพ์คำค้นหา
สปริงนิวส์	<p>เปลือกไข่ผสมน้ำไม่ช่วยแก้กระดูกพรุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว อย. ชี้แจงว่า ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดว่าสามารถนำแคลเซียมจากเปลือกไข่เป็นแหล่งของแคลเซียม ในรูปแบบที่ร่างกายนำไปใช้ได้จริงและต้องรับประทานในปริมาณมากเท่าใดจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงยังไม่แนะนำให้ทานเปลือกไข่มาบด ผสมน้ำ และตี้ม เพื่อหวังที่จะให้มารักษาโรคกระดูกพรุนกันนะ เพราะอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่ติดมากับเปลือกไข่ ขอแนะนำอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น พวกนม ผลิตภัณฑ์จากนม ชีส โยเกิร์ต เนย ปลาตัวเล็ก กุ้งฝอย ปลาซาร์ดีน ผักใบเขียว บรอกโคลี เต้าหู้ ถั่ว เป็นต้น
เดลินิวส์	<p>ศัลยกรรมเป็นเจ้าหญิงนิทรา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นายอภิภู หิรัณณิชา อายุ 26 ปี เดินทางเข้าพบทนายธรรณรงค์ แก้วเพชร ประธานเครือข่ายธรรณรงค์ทางคืนความยุติธรรมในสังคม เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและให้สืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของ น.ส.นุ้ย (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี หลังเข้ารับการทำศัลยกรรมเฮลาโหนกแก้ม เหลาดวง และทำตา 2 ชั้น ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ถนนรัชดาภิเษก กทม. เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 จากนั้นหลังผ่าตัดน้องสาวไม่รู้สึกตัว และมีอาการชัก คลินิกศัลยกรรมนำตัวส่งรพ.พระราม 9 ผ่านมา 5 เดือนกว่า น.ส.นุ้ย ยังไม่รู้สึกตัวเหมือนเจ้าหญิงนิทรา แพทย์ลงความเห็นว่า ภาวะสมองขาดอากาศไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถโต้ตอบ ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องมีค่ารักษา 3 ล้านบาท ทางคลินิกและแพทย์ที่ทำการศัลยกรรมไม่ติดต่อเพื่อรับผิดชอบ เบื้องต้นได้แจ้งความที่ สน.สุทธิสาร และ สบส.
มติชน เว็บไซต์มติชน	<p>โรคซึมเศร้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมช.ศธ. กล่าวถึงปัญหานักเรียนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า พบว่า ตัวเลขของนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น การแก้ปัญหาจะต้องทำงานร่วมกับสธ. ต้องศึกษาดูว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วย จะเกี่ยวข้องกับปัญหาใด เช่น ปัญหาสังคม หรือมาจากการเรียน อาจจะมีการอบรมครูแนะแนว เพิ่มความรู้ทักษะในเรื่องโรคมะเร็ง
ไทยรัฐ	<p>คลินิกโรคจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว สปส. ร่วมมือกับสธ. จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ สนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทนและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยได้จัดรพ.ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้ว 114 แห่งเป็นรพ.ในสังกัดสธ. 107 แห่งสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานเข้ารับบริการได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้นายจ้างยื่นแจ้งการประสบอันตรายที่ สปส.เขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขอหนังสือส่งตัวไปยังรพ. หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรงกรณีสถานพยาบาลที่เลือกมีบริการตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือ โทร.1506</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>- เสนอข่าว จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “วิภา” เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 62 ได้เกิดน้ำท่วมที่บ้านลำ หมู 4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทาง อ.เชียงคำได้ประสานด่วนขอกำลังทหาร ร.17 พัน 4 กรม ทพ.31 ตชด.326 เชียงคำ และ อส.อ.เชียงคำกว่า 100 นาย เข้าเร่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนชนของพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำ แต่เนื่องจากน้ำมาอย่างรวดเร็ว ทำให้บางส่วนเก็บไม่ทันถูกน้ำท่วมเสียหาย ทั้งนี้ อำเภอดำเนินสะดวกอำเภอให้การให้ความช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัย ที่บ้านลำ โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายชนจอมธรรม รพ.เชียงคำ เข้ามาตั้งจุดให้บริการประชาชนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ แนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วม</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch